
 

136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 856  —  460. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um stöðu Icesave-samningaviðræðna.

Frá Guðfinnu S. Bjarnadóttur.

Hver er staðan í Icesave-viðræðunum og hver er sú hagfellda niðurstaða sem ráðherra telur
vera í sjónmáli, sbr. nýlegt viðtal í Zetunni á mbl.is?

Skriflegt svar óskast.


